



Khu Học Chánh
Northshore

Dịch Vụ, Hoạt Động,

Y Tế, Hỗ Trợ Học Sinh

Rick Ferrell, Giám Đốc

3330 Monte Villa Parkway
Bothell, WA 98021
(425) 408-7725
FAX: (425) 408-7729

Ngày 18 tháng 8 năm 2022

Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Các trường học của Northshore tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những trường học an toàn nhất ở tiểu bang. Tuy nhiên, tất cả cộng đồng chúng ta phải phối hợp cùng nhau để đảm bảo rằng trường học của chúng ta luôn được an toàn. Thật không may là súng và vũ khí nguy hiểm đang đe dọa đến sự an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên. Để giải quyết vấn đề này theo đúng luật pháp liên bang và tiểu bang gần đây, Northshore đã thông qua chính sách của hội đồng nhà trường liên quan đến Quy Định về Vũ Khí Nguy Hiểm và các thủ tục liên quan đến vũ khí trong *Tuyên Bố Quyền và Trách Nhiệm Liên Quan Đến Hành Vi của Học Sinh*.

Theo luật (RCW 9.41.280) *, việc bất kỳ người nào (học sinh, nhân viên, phụ huynh hoặc người bảo trợ) mang súng hoặc vũ khí nguy hiểm vào khu vực thuộc sở hữu của trường, bao gồm xe buýt, cơ sở thuộc trường học và không thuộc trường học phục vụ các hoạt động của trường là tội cấp trung. Việc những người là học sinh hoặc không phải là học sinh dưới 18 tuổi mang theo vũ khí vào trong khuôn viên trường đều là hành vi bất hợp pháp, cho dù có để vũ khí trong phương tiện có khóa và chủ sở hữu có giấy phép phù hợp hay không. Luật pháp cũng yêu cầu các trường học phải có biển báo cấm mang theo súng. Các trường học của Northshore có biển báo cho biết trường học là khu vực cấm mang theo súng và ma túy.

Điều vô cùng quan trọng là học sinh và phụ huynh phải hiểu hậu quả của việc vi phạm luật này và chính sách của khu học chánh. **Việc vi phạm quy định cấm mang theo vũ khí có thể trở thành căn cứ để đuổi học ngay lập tức khỏi khu học chánh theo quy trình hợp pháp và quyền kháng cáo.** Luật pháp quy định rằng, nếu học sinh mang súng đến trường, thì học sinh đó sẽ bị đuổi học khỏi các trường công lập của tiểu bang trong một năm. Nếu mang theo vũ khí nguy hiểm không phải là súng, thì học sinh cũng có thể bị đình chỉ học. Các đồ vật được sử dụng làm vũ khí hoặc trông giống vũ khí, chẳng hạn như súng đồ chơi hoặc dao, có thể được xử lý theo cách thức tương tự như vũ khí thật. Các nhân viên nhà trường phải thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí. Các khu học chánh khác có thể từ chối nhận học sinh bị đuổi học vì vi phạm như vậy. Luật pháp và chính sách của khu học chánh được trình bày trong *Sổ Tay Quyền và Trách Nhiệm Liên Quan Đến Hành Vi của Học Sinh* trong mục Vi Phạm Hành Vi ở phần Vũ Khí.

Hãy tìm cơ hội để thảo luận về vấn đề này với con trai hoặc con gái của quý vị. Cuối cùng, chính học sinh là người đưa ra quyết định có nên mang vũ khí đến trường hay không. Học sinh cần hiểu rằng việc mang theo vũ khí sẽ không được dung thứ. Các Hiệu Trưởng và Phó Hiệu Trưởng cũng chủ yếu dựa vào học sinh để nhận biết việc mang vũ khí đến trường trái phép. Học sinh cần thông báo với nhân viên nhà trường nếu phát hiện có vũ khí ở trường. Học sinh cần được hỗ trợ nhiều nhất có thể từ phụ huynh, bạn bè đồng trang lứa và nhân viên nhà trường để thực hiện bước này.

Khi học sinh, phụ huynh, nhân viên nhà trường và cộng đồng của chúng ta cùng nhau đối mặt với vấn đề này, các trường học của Northshore sẽ vẫn là một môi trường học tập an toàn và tích cực.

Trân trọng,

Rick Ferrell

Giám Đốc Dịch Vụ Học Sinh

*Xem tiểu mục (3) của RCW 9.41.280 để biết các ngoại lệ.

Chữ ký của quý vị bên dưới thể hiện rằng quý vị đã đọc (hoặc được người khác đọc cho nghe) và hiểu Thư về Vấn Đề Vũ Khí. Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ, quý vị hiểu rằng các yêu cầu về đi học chuyên cần là dành riêng cho từng học sinh đã ghi danh vào Khu Học Chánh Northshore.

Chữ Ký:

Tên Học Sinh:

Ngày: